

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๑	การอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑	<p>๑. อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๘๕ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๘๘ คน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) จากข้อมูลเอกสารประกอบการขออนุมัติสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง แต่ไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากมีบางรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D ซึ่งน่าจะขัดแย้ง ในหลักความน่าจะเป็น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกณฑ์ การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน</p> <p>๒) ให้สรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและข้อมูลนักศึกษา ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยสรุปเป็นตารางเสนอที่ประชุม ครั้งต่อไป</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติให้ปริญญา ต่อสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้	
๕.๒.๑	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>โดยให้เปลี่ยนแปลงจากเดิม อาจารย์ศิริรินทร์ ทันอินทรอาจ เป็น อาจารย์รัชชวุธ สุทธิ ซึ่งมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา ของหลักสูตร</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒.๒	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>จากเดิม อาจารย์รัชวุธ สุทธิ เป็น อาจารย์ปิยพันธุ์ แสงทอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>